



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๕๘

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้-

๑. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการให้บริการจ้างเหมาจัดหา และบริหารจัดการเกี่ยวกับพนักงานบริการตามความต้องการของ
สำนักงาน กสทช. ซึ่งมีใช้เป็นผู้รับจ้างจัดหาพนักงาน มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยต้องมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานในลักษณะเดียวกับงานที่สำนักงาน
กสทช. จ้างไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีวงเงินตามสัญญาจ้าง สัญญาละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้าน-
บาทถ้วน) กับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องแสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหลักฐานที่
แสดงว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการรับจ้างเหมาบริการดังกล่าว มาประกอบด้วย
๒. เป็นผู้ให้บริการที่มีบุคลากรมีคุณสมบัติตามความต้องการของสำนักงาน กสทช.
โดยผู้รับจ้างต้องทำหน้าที่คัดสรร จัดจ้าง รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว ทั้งด้านการเพิ่มจำนวน การโยกย้าย การสับเปลี่ยนผู้ทำงาน
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกประกาศรายชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ หรือไม่เป็น
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือเป็นผู้ที่ถูกทาง
ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ เอกชน ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนทดแทน กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง ครั้งนี้



๗. ผู้เสนอราคาในนามของกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือผู้เข้าร่วม (Consortium) จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนของการสอบราคาในนามของกิจการร่วมค้าหรือเข้าร่วม ตั้งแต่การขอรับเอกสารสอบราคา การยื่นซองสอบราคา จนถึงยื่นซองผูกพันกับสำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับสำนักงาน กสทช. ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่าย เป็นเงินสดก็ได้

๙. มีคุณสมบัติอื่นตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา

ราคากลางที่ใช้ในการสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายงาน กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๖๘๐,๘๑๙.๖๐ บาท (หกล้าน- หกแสนแปดหมื่นแปดร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมค่าวิชาชีพและทักษะด้านอื่น ๆ เฉพาะตำแหน่ง (ถ้ามี) ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้แล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ - ๖๐ ต่อ ๒๔๑ ในวันและเวลา ทำงาน ทั้งนี้ ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจทำนิติกรรมในนามนิติบุคคลนั้น เท่านั้น หากไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน พร้อมเอกสารประกอบมามอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

นายสมบัติ ลีลาพตะ

(นายสมบัติ ลีลาพตะ)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์

รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช.

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ กสทช.

